



ชายคา

อ.ก.ส.

ธรรมชาติ ภัยที่ต้องประกัน

แค่เจอหายนุกเดนที่โอบมาใกล้ ๆ ก็ทำให้พื้นที่ภาคเหนือและอีสานของไทยในหลายสิบจังหวัด อ่วมมรทภัยไปด้วยน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมทั้งในตัวเมืองและพื้นที่ทางการเกษตร สร้างความเสียหายจนยากที่จะประเมินเป็นมูลค่า ปัญหาภัยธรรมชาติ จึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากป้องกันหรือหาทางบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

แม้หลายคนจะเป็นทุกข์กังวล แต่ก็เชื่อว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในปีนี้ได้ตัดสินใจทำประกันภัยไว้กับ อ.ก.ส.ตาม**โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554** คงสบายใจหายห่วงไปหนึ่งเปลาะ เพราะนอกจากจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลส่วนหนึ่งแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยที่ลงทุนควักจ่ายเพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้ในอัตราไร่ละ 60 บาท กรณีเป็นลูกค้าอ.ก.ส.จ่าย 50 บาท/ไร่ (จากค่าเบี้ยประกันภัย 129.47 บาท/ไร่ โดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร 69.47 บาท/ไร่ และ อ.ก.ส.อุดหนุนแทนเกษตรกรลูกค้าอีก 10 บาท/ไร่) เพราะประกันภัยดังกล่าวคุ้มครองความเสียหายจากการปลูกข้าวแล้วเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุอากาศหนาว ลูกเห็บและอัคคีภัยแต่ไม่รวมภัยจากโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช โดยวงเงินชดเชยจะ

อยู่ที่อัตรา 606 บาท/ไร่ กรณีเสียหายภายใน 60 วันแรกนับจากวันเริ่มเพาะปลูก และชดเชยในอัตรา 1.400 บาท/ไร่ กรณีเสียหายตั้งแต่วันที่ 61 ขึ้นไป

ค่าสินไหมทดแทนอาจจะดูไม่มากมาย แต่ก็ เป็นเงินทุนสำคัญที่จะนำไปเริ่มต้นทำการผลิตใหม่ อีกครั้ง โดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินรอบสอง ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภัยธรรมชาติ ดังนั้นโครงการประกันภัยข้าวนาปี จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยง ทำให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือโดยตรง ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และช่วยลดภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลที่ใช้จ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยในแต่ละปี ซึ่งถึงบ้างไม่ถึงบ้าง หรือถึงแต่ซ้ำ เป็นต้น

โครงการนี้เปิดตัวออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรเท่าที่ควร ดูจากตัวเลขผลการดำเนินงาน อ.ก.ส.ล่าสุด มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 26,800 ราย คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเพียงประมาณ 5 แสนกว่าไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 8.3 ล้านไร่ ก็หวังว่าพิษของพายุฝนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาตระหนักถึงความจำเป็นในการประกันภัยพืชผลกันมากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสในการลดความเสี่ยงที่วุ่น อ.ก.ส.ได้จับมือบริษัทประกันภัย **ยี่ระยะเวลาการขายประกันภัยข้าวนาปีออกไปจนถึง 31 ส.ค.นี้** แล้วยังได้สิทธิในการลดดอกเบี้ยเงินกู้จาก อ.ก.ส.ลงอีกร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ... ค่าปุ๋ยค่ายาแพงขึ้นยังจ่ายได้ ถ้าเพิ่มต้นทุนอีกเล็กน้อยแต่สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเรา ทำไม่จะเพิ่มไม่ได้ เพราะปัญหาภัยธรรมชาติสุดคาดเดา เราไม่ประกัน..คงไม่ได้แล้ว

● พรพพรหม จักรกริษิรต์ ●